

## ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

### ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตรสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	- การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	- อุตสาหกรรมและการโยธา - เศรษฐกิจชุมชน - เกษตร	- กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม สวัสดิภาพประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน - ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน - สนับสนุนการส่งเสริมและสร้างสวัสดิการสังคม - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ - ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้	- การศึกษา - อุตสาหกรรมและการโยธา - สาธารณสุข - สังคมสงเคราะห์ - เกษตร - งบกลาง - เศรษฐกิจชุมชน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองช่าง - กองการศึกษา - สำนักปลัด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรคระดับสากลด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาพื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวันสำคัญต่าง ๆ	- การศึกษา - การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	- กองการศึกษา
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - การส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริหารทั่วไป - เศรษฐกิจชุมชน - สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - เกษตร	- สำนักปลัด
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน - การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	- บริหารงานทั่วไป - อุตสาหกรรมและการโยธา	- สำนักปลัด - กองช่าง
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- การรักษาความสงบภายใน	- สำนักปลัด